

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI
VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

PHẠM THANH TRUYỀN
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH
MÃ NGÀNH: 9340201

Thành phố Hồ Chí Minh – 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: **Tác động của kiều hối, thể chế đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á.**

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 9340201

Nghiên cứu sinh: Phạm Thanh Truyền Khóa: 2 (2017)

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Tài chính - Marketing

Người hướng dẫn luận án: PGS.TS Hồ Thủy Tiên; TS. Trương Văn Khánh

1. Đóng góp về mặt học thuật

Nghiên cứu cung cấp một cái nhìn toàn diện về mối quan hệ giữa kiều hối và tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thể chế và phát triển tài chính. Điều này giúp làm rõ những khía cạnh lý thuyết chưa được nghiên cứu sâu trước đây, đồng thời mở rộng và làm phong phú thêm nền tảng lý thuyết hiện có về phát triển kinh tế.

Nghiên cứu cải tiến mô hình hiện tại để giải thích mối quan hệ phức tạp giữa kiều hối, thể chế và phát triển tài chính thông qua hai biến tương tác trong mô hình. Mô hình này có thể làm cơ sở cho các nghiên cứu tương lai trong lĩnh vực kinh tế phát triển và tài chính quốc tế.

Việc áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại như phân tích thành phần chính (PCA) và ước lượng System GMM không chỉ nâng cao tính chính xác của các kết quả nghiên cứu mà còn tạo ra một hướng dẫn cho các nghiên cứu tương lai trong việc sử dụng các phương pháp định lượng phức tạp trong nghiên cứu kinh tế.

Nghiên cứu làm rõ sự khác biệt trong tác động của kiều hối đến tăng trưởng kinh tế giữa các quốc gia có thể chế và phát triển tài chính khác nhau. Điều này giúp xây dựng một khung phân tích sâu hơn về vai trò của các yếu tố thể chế và tài chính trong sự phát triển kinh tế.

2. Đóng góp về mặt thực tiễn

Hỗ trợ xây dựng chính sách: Nghiên cứu cung cấp các thông tin và bằng chứng có giá trị cho các nhà lập chính sách trong việc phát triển các chính sách kinh tế liên quan đến kiều hối. Như thu hút kiều hối sử dụng để thúc đẩy đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế địa phương, các lĩnh vực như giáo dục, y tế, và hạ tầng. Những khuyến nghị này có thể giúp tối ưu hóa lợi ích từ kiều hối cho tăng trưởng kinh tế.

Nâng cao hiểu biết về vai trò của thể chế: Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế trong việc quản lý và sử dụng kiều hối. Điều này có thể dẫn đến việc cải thiện các chính sách và quy định liên quan đến thể chế tài chính, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư và người nhận kiều hối.

Cung cấp các khuyến nghị hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính nhằm phát triển tài chính tại các quốc gia như thiết kế và phát triển các sản phẩm tài chính đặc thù dành cho người nhận kiều hối, khuyến khích các ngân hàng và tổ chức tài chính cải thiện chất lượng dịch vụ tài chính, nâng cao khả năng tiếp cận và giảm chi phí chuyển tiền để thu hút nhiều kiều hối hơn vào hệ thống chính thức, từ đó tối ưu hóa nguồn lực cho nền kinh tế, hỗ trợ cho các nỗ lực phát triển kinh tế bền vững tại các quốc gia có sự hiện diện của kiều hối.

Nghiên cứu sinh ký tên

Phạm Thanh Truyền